



ฉบับที่ 20/2554

## เรื่อง คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา

### พบธนาคารแห่งประเทศไทย

วันนี้ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และผู้บริหารระดับสูงของ ธปท. ได้พบปะหารือกับคณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจการเงิน และแนวนโยบายการดำเนินงานของ ธปท.

สรุปผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้

1. **ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม** สามารถขยายตัวได้ดีแม้จะเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ แรงกดดันด้านราคา การฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก และความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้าย โดยภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2554 ยังขยายตัวร้อยละ 3.0 จากอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง และจากภาคการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนที่มีการเร่งตัวขึ้นมาก โดยยังไม่พบสัญญาณความไม่สมดุลในระบบเศรษฐกิจ

2. **แนวนโยบายการดำเนินนโยบายการเงิน** เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น ซึ่งให้ความสำคัญกับการดูแลเงินเฟ้อ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำและไม่ผันผวน ซึ่งจะเอื้อต่อการตัดสินใจและวางแผนของภาคธุรกิจและประชาชนในระยะยาว สำหรับการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นระบบลอยตัวแบบมีการจัดการ ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจต่างประเทศที่มีความไม่แน่นอน มีเงินทุนไหลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียเป็นจำนวนมาก ธปท. ดูแลมิให้อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวผันผวนมากจนเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจของภาคเอกชน และได้สร้างความเข้าใจให้ภาคเอกชนได้รับทราบสถานการณ์และวางแผนบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

3. **แนวนโยบายการกำกับดูแลสถาบันการเงินและระบบการชำระเงิน** ดูแลให้สถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจและมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี ส่งเสริมให้มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ผลักดันให้ผู้บริหารและพนักงานมีธรรมาภิบาลที่ดี มีบริการที่เป็นธรรมต่อลูกค้าและประชาชน รวมทั้งดูแลและสนับสนุนให้ระบบการชำระเงินในประเทศมีประสิทธิภาพ มั่นคงและปลอดภัย เพื่อช่วยสนับสนุนการทำธุรกรรมการเงินให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและคล่องตัว รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องภายในประเทศเพื่อร่วมพัฒนาระบบการชำระเงิน

4. **การดูแลผู้ใช้บริการทางการเงิน** โดยที่ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ธปท. เห็นควรเพิ่มบทบาทในการดูแลผู้ใช้บริการทางการเงิน ให้ได้รับข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส รวมถึงการให้ความรู้ทางการเงิน และกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ อันจะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความธรรม

คณะกรรมการฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสนใจในประเด็นโครงสร้างการบริหารและการทำงานของ ธปท. ซึ่งมีระบบการถ่วงดุลอำนาจและการตัดสินใจในรูปของคณะกรรมการฯ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเงินต่างๆ รวมทั้งการชำระหนี้เมื่อมีการปิดกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน การพบปะในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารของ ธปท. และคณะกรรมการฯ ได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่ง ธปท. ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ ธปท. ในระยะต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย

14 มิถุนายน 2554